



## โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2)

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2)
2	วงเงิน (Loan to value)	- วงเงินสินเชื่อขั้นสูงสุดต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท - ให้นับรวมทุกวงเงินกู้ของทุกสัญญาภายใต้ข้อบังคับฉบับเดียวกัน <b>ยกเว้น</b> โครงการที่ธนาคารกำหนดให้แยกวงเงินกู้ไว้ต่างหาก
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	- ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน : ไม่เกิน 12 เดือน - ค่าลงทุน : ไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปีนับแต่วันกู้
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามแหล่งที่มาของรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริง
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	- คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันกู้ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปีนับแต่วันกู้ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2571 และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร (MRR MLR บวกชั้นลูกค้าหรือความเสี่ยงตามประเภทลูกค้า)
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
8	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
9	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	- ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 หรือจนกว่าวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจะหมดลง - ระยะเวลาดำเนินโครงการและการชดเชยดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2571
10	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	1. สนับสนุนสินเชื่อตามแนวทางธุรกิจชุมชนสร้างไทย (เดิม) 2. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 3. สนับสนุนสินเชื่อตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ภายใต้ SDGs และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำ สนง./สภน.
11	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	จัดให้มีหลักประกันหรือภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยง เช่น การจัดทำประกันชีวิต หรือการจัดทำประกันภัยผลผลิต
12	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	- กรณี ที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ให้เรียกดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินที่มีได้ชำระตามกำหนดนั้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ - กรณีผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เมื่อธนาคารตรวจพบจะพิจารณาให้ออกจากโครงการ และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร
13	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	การแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามสมควร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม
14	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ เมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
15	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
16	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร call center 0-2555-0555 ต่อ 6856 หรือเว็บไซต์ธนาคาร <a href="http://www.baac.or.th">www.baac.or.th</a>



ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อ  
โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2)

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	<ul style="list-style-type: none"><li>- คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันที่กู้ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปีนับแต่วันที่กู้ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2571</li><li>- ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร (MRR MLR บวกชั้นลูกค้าหรือความเสี่ยงตามประเภทลูกค้า)</li><li>- กรณี ที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ให้เรียกดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินที่มีได้ชำระตามกำหนดนั้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ</li></ul>
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือ ค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ตามประกาศของธนาคาร
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	ตามประกาศของธนาคาร
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ตามประกาศของธนาคาร
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ตามประกาศของธนาคาร